

ĐỨC THÁNH CHA ĐÓN NHẬN CÁC TÂN VỆ BINH THỤY SĨ



Vatican, 7 Tháng Năm 2012 (AsiaNews) - Sáng nay, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp kiến lực lượng vệ binh Thụy Sĩ (Swiss Guard) đang phục vụ tại Tòa Thánh cùng với các tân binh. Ngài đã cung cấp cho họ một "chiến lược quân sự" đó là: "Bí mật để đạt được hiệu quả trong công việc tại Vatican cũng như trong mỗi dự định của các anh là biết liên li kết hiệp với Chúa Kitô". Đức Thánh Cha cũng kêu gọi những cận vệ của ngài tận dụng "thời gian ở Rôma để phát triển tình bằng hữu với Chúa Kitô, yêu mến Giáo Hội nhiều hơn và hướng tới mục tiêu trở thành một Kitô hữu đích thực, một cuộc sống thánh thiện".

Hôm qua 6 tháng 5 2012, 26 tân binh đã tuyên thệ nhậm chức tại Vatican, đúng vào ngày tưởng niệm một nhóm đồng đội của họ hy sinh hồi năm 1527 để bảo vệ cho Đức Giáo Hoàng Clêmentê VII chống lại lính đánh thuê bủa vây thành Rôma khi ấy.

Suốt hơn 500 năm phục vụ Đức Giáo Hoàng, Lực lượng Vệ binh Thụy Sĩ - bao gồm khoảng 110 chàng trai trẻ tuổi người Thụy Sĩ - đã bảo vệ an ninh cho lãnh thổ Thành Quốc Vatican. Các binh lính canh gác là một trong những quân lực được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới, họ cũng đảm bảo sự an toàn cho Đức Giáo Hoàng.

Mỗi nhiệm kỳ vệ binh Thụy Sĩ sẽ phục vụ trong 25 tháng và tất cả đều phải sống tại Vatican. Trong cuộc tiếp kiến với họ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, những tố chất tinh thần phải là nhân tố điều khiển cuộc đời họ: "vững chắc trong đức tin Công Giáo, niềm tin tưởng và lòng mến yêu đối với Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô, siêng năng và kiên trì trong mỗi công việc lớn nhỏ hàng ngày, can đảm và khiêm nhường, vị tha và xông xáo. Những đức tính này phải chiếm giữ trái tim của các anh trong cương vị là đội cận vệ danh dự tại Vatican".

Khuyến khích họ trong ơn gọi, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nói thêm: "Hãy quan tâm tới những người khác, hỗ trợ và chỉ bảo lẫn nhau trong công việc hàng ngày, bảo vệ căn tính bác ái của Tin Mừng với những người mà các anh gặp mỗi ngày. Lời mời gọi yêu thương tha nhân trong Kinh Thánh gắn liền với mệnh lệnh kính yêu Thiên Chúa bằng tất cả trái tim, linh hồn và sức lực của mình (x. Mc 12:29-31) Để mang tình yêu thương đến người anh em, các anh phải nuôi dưỡng nó từ trong cung lòng Thương Xót của Thiên Chúa, chuyên tâm cầu nguyện, siêng năng lắng nghe Lời Chúa, và đặt màu nhiệm Thánh Thể làm trung tâm của cuộc đời".

Các lời mời gọi này của Đức Thánh Cha cũng có nguyên nhân lịch sử: vào hôm 4 Tháng 5 năm 1998, viên đại tá của Lực lượng Vệ binh Thụy Sĩ là Alois Estermann cùng vợ là bà Gladys Meza Romero và phó sĩ quan Cedric Tornay được phát hiện đã chết trong căn hộ của đại tá. Trách nhiệm tội ác là của Tornay - một tân binh.

Đó là một kinh nghiệm đau thương về tân binh Thụy Sĩ, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những kết quả tích cực hơn: một số người trong số họ sau khi đã phục vụ Đức Thánh Cha thì quyết định đi vào đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói: "Có không ít người tiền nhiệm của các anh ... nổi bật không chỉ trong công việc của họ, nhưng còn là trong sự cam kết của họ với đời sống Kitô hữu. Một vài người đã được mời gọi đi theo Chúa trong chức vụ linh mục hoặc đời sống tu trì, họ đã đáp lại kịp thời và nhiệt tình. Còn những người khác thì vui vẻ hạnh phúc với Bí Tích Hôn Phối. Tôi tạ ơn Thiên Chúa, là căn nguyên của mọi điều tốt đẹp, vì những đặc ân và sứ vụ khác nhau mà Ngài đã trao ban cho các anh, và tôi cũng cầu nguyện cho các anh khi bắt đầu nhiệm vụ của mình. Vì thế, các anh hoàn toàn có thể đáp lại tiếng gọi của Chúa Kitô, theo Ngài với lòng quảng đại trung thành".

"Chúng ta hãy nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria - người mà chúng ta tôn vinh một cách đặc biệt trong Tháng Năm này, giúp chúng ta được trải nghiệm mỗi ngày về sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa, chúng ta bắt đầu bằng việc là tín hữu ở trần gian và sẽ được hoàn tất ở trên thiên đàng. Như Thánh Phaolô đã nói, chúng ta "không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa" (Ep 2:19)."

Nguồn: Đạo Binh Đức Mẹ

